

Số: /UBND-KN
V/v chỉ đạo chăm sóc chè vụn Xuân

Bảo Linh, ngày tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - 05 Ông trưởng xóm

Thực hiện Công văn số 23/NN&PTNT ngày 27/2/2025 của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Định Hóa về việc chỉ đạo chăm sóc chè vụn xuân.

Vụ Xuân là thời điểm nhiệt độ ấm dần lên, có mưa phùn, đất ẩm là điều kiện thuận lợi cho cây chè sinh trưởng, tuy nhiên cũng là thời điểm sâu bệnh hại phát triển. Để sản xuất chè đạt hiệu quả, UBND xã đề nghị các Ông trưởng xóm thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo sản xuất chè

* **Với nương chè kiến thiết cơ bản:** Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc, bón phân, trồng dặm bổ sung đối với những nương chè bị chết, mất khoảng, tủ gốc giữ ẩm cho cây.

*** Với nương chè kinh doanh:**

-Tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích hiện có để tăng năng suất, chất lượng. Khuyến khích người dân sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, hữu cơ.

-Thường xuyên kiểm tra phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ. Đặc biệt trong vụ Xuân thường hay xuất hiện bệnh phòng lá chè. Để hạn chế bệnh gây hại cần thực hiện các biện pháp sau:

+ Đối với vườn chè giống, nương chè kinh doanh chưa bị bệnh:

Vệ sinh sạch sẽ, tạo độ thông thoáng, nhặt hom chết, que, cọc, lá rụng đem đốt hoặc chôn sâu để tiêu diệt nguồn bệnh (áp dụng đối với vườn ươm). Tỉa bớt cành cây che bóng, làm sạch cỏ dại tạo độ thông thoáng trong nương chè (đối với nương chè kinh doanh).

Bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều phân đạm. Cần bón bổ sung phân Kali để tăng sức chống bệnh cho cây chè.

+ Đối với vườn chè giống, nương chè kinh doanh đã bị bệnh phòng lá: Ngừng bón phân hóa học, thực hiện các biện pháp thủ công như hái bỏ những lá, búp chè bị bệnh, đem đốt hoặc vùi sâu để tiêu diệt nguồn bệnh, sau đó xử lý bằng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ như: Manage 5WP, Stifano 5.5SL, Starsuper 20WP; Yomisuper 23WP...

2. Đối với công tác đăng ký hỗ trợ trồng chè năm 2025

Đề nghị Các Ông trưởng xóm thực hiện tốt nội dung Công văn số 23/UBND –KN ngày 17/1/2025 của UBND xã Bảo Linh về việc triển khai đăng ký trồng chè vụ thu năm 2025.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo sản xuất chè vụ Xuân của UBND xã đề nghị các Ông trưởng xóm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: KN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tân